

Số: /BC-STTTT

Hà Tĩnh, ngày tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO

Đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Ngày 05/8/2024, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Văn bản số 2498/SKHĐT-TH về báo cáo đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo giám sát chuyên đề thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam theo Chương trình nghị sự 2030 như sau:

I. Tình hình tổ chức triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Thời gian qua, Ban Giám đốc Sở đã quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các mục tiêu phát triển bền vững và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động thực hiện việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình xây dựng kế hoạch của Sở hằng năm, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của ngành cũng như các lĩnh vực có liên quan.

II. Một số chỉ tiêu chủ yếu Sở Thông tin và Truyền thông đạt được theo kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh

1. Mục tiêu 5.8 Nâng cao việc sử dụng các công nghệ tạo thuận lợi, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ. Tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

Nhằm nâng cao năng lực cho phụ nữ tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp ngành thông tin và truyền thông tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh với công nghệ hiện đại, mở rộng vùng phục vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhu cầu tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông của các tầng lớp nhân dân nói chung và nhu cầu tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông của phụ nữ nói

riêng kể cả các khu vực miền núi vùng sâu vùng xa, góp phần giảm khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho các học viên là người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức các xã, thị trấn trên toàn tỉnh những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục... và thanh toán không dùng tiền mặt. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác để đào tạo, hướng dẫn đưa lên các sàn thương mại điện tử: postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các sàn giao dịch thương mại điện tử hợp pháp khác. Thông qua các chương trình tập huấn về CNTT, hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.. đã góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao việc sử dụng các công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ.

2. Mục tiêu 8.10 Phát triển Chính quyền điện tử theo hướng chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh và kinh tế số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030:

2.1 Chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với từng bước hoàn thiện Chính quyền điện tử theo hướng Chính quyền số:

a. Phát triển cơ sở hạ tầng số và dữ liệu số

- Cơ sở hạ tầng số phục vụ cộng đồng: Đến nay, khoảng 99,84% vùng dân cư đã phủ sóng di động 4G, cáp quang đến 100% xã; còn một số vùng dân cư chất lượng Internet di động 4G kém hoặc chưa có (đây là các vùng mới xây dựng kinh tế vườn đồi, quy hoạch mới, vùng núi bị che khuất...). Tỷ lệ thuê bao di động đạt 94,43 thuê bao/100 dân; Internet băng rộng cố định (Internet cáp quang) đạt khoảng 17,5 thuê bao/100 dân. Tỷ lệ điện thoại thông minh và có thuê bao sử dụng dịch vụ Internet băng rộng di động khoảng 74,32 thuê bao/100 dân

- Hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị CNTT và các cơ sở dữ liệu của các ngành, địa phương được duy trì, cơ bản bảo đảm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thường xuyên.

- Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (đặt tại Văn phòng UBND tỉnh) đang được nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đang ngày càng tăng của các cơ quan nhà nước.

- Hệ thống mạng LAN và mạng số liệu chuyên dùng: 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã có mạng LAN, Internet cáp quang. Đang triển khai dự án thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II toàn tỉnh, kết nối đồng bộ với mạng truyền số liệu chuyên dùng quốc gia.

- Hoàn thành và đưa vào vận hành nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP). Thực hiện tích hợp, kết nối các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Bảo hiểm xã hội, Lý lịch tư pháp, đang tổ chức kết nối hệ thống đăng ký và giải quyết chính sách trợ giúp xã hội của Bộ LĐ-TB&XH.

b. Phát triển nhân lực chuyển đổi số

- Đội ngũ cán bộ công chức chuyên trách CNTT của CQNN toàn tỉnh có 234 người (35 cán bộ cấp Sở và cấp huyện; 199 cán bộ cấp xã), trong đó có 09 thạc sỹ CNTT (chiếm 4%), 30 Đại học CNTT (chiếm 13%). Tuy nhiên, mới có 202 người làm nhiệm vụ chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù theo quy định tại Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (cấp tỉnh 19 người; cấp huyện 10 người; cấp xã 173 người). Năm 2024, đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt bổ sung 32 người đủ tiêu chuẩn hưởng chế độ đặc thù (cấp tỉnh 03 người; cấp huyện 03 người; cấp xã 26 người). Ngoài ra còn có đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách CNTT trong cơ quan Đảng, Đoàn thể, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, trong lực lượng vũ trang và viên chức làm công tác chuyên trách CNTT tại các ngành như Y tế, giáo dục.

- Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Trung tâm CNTT-TT tổ chức được nhiều lớp tập huấn về kỹ năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Đơn đốc CBCC tham gia các khoá bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số trên nền tảng đào tạo trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

c. Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước

- 100% văn bản gửi nhận giữa các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; 95% giữa cơ quan cấp xã với các cơ quan cấp tỉnh và huyện (trừ các văn bản mật) được thực hiện qua môi trường mạng. 100% cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; ứng dụng đồng bộ chữ ký số;...

- Các hệ thống: Công báo điện tử (<http://qpl.hatinh.gov.vn/>); Điều hành tác nghiệp; Thư điện tử của tỉnh; Theo dõi YKCD; Quản lý văn bản và điều hành trực tuyến (TD-Office); Cổng TTĐT tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, hỗ trợ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành và CCHC...

- 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có Cổng/trang TTĐT, thông tin được cập nhật liên tục, hiệu quả, tích hợp Cổng DVC của tỉnh. Việc công khai minh bạch các nhóm thông tin theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh đã được các cơ quan, địa phương quan tâm triển khai nhưng vẫn còn một số đơn vị chưa bảo đảm đầy đủ việc cập nhật công khai, minh bạch thông tin thường xuyên.

- 100% UBND cấp huyện thành lập BCĐ Chuyển đổi số cấp huyện (Trưởng ban là đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện); 100% UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch về việc phát triển chính quyền số và bảo đảm ATTT mạng năm 2023; ban hành các Văn bản có liên quan về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại các địa phương, chủ yếu tập trung vào các nội dung: Công khai minh bạch thông tin trên môi trường mạng, công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị thuộc cấp quản lý về việc nộp hồ sơ trực tuyến qua

Công DVC của tỉnh, Công DVC Quốc gia; việc triển khai các hệ thống dùng chung trên địa bàn cấp huyện; hoạt động của BCD chuyển đổi số cấp huyện; công tác đảm bảo ATTT mạng; việc tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế; ...

- UBND cấp huyện đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn. Tuyên truyền trên Cổng/Trang TTĐT cấp huyện, cấp xã. Phổ biến nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCCVC và người lao động qua các buổi chào cờ đầu tháng, giao ban. Tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa vai trò, lợi ích của triển khai chuyển đổi số khi đến thực hiện giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện. Cụ thể: Các huyện, thị đã tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn ra quân đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền với hàng trăm tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở đã phát đi nhiều lượt thông báo liên quan đến công tác tuyên truyền chuyển đổi số; treo các khẩu hiệu, băng rôn tại các trục đường chính, hệ thống truyền thanh cơ sở trung bình mỗi xã phát 5 lượt/ tuần; 100% xã, thị trấn có bài viết đăng tải trên cổng, trang TTĐT tuyên truyền về nội dung chuyển đổi số. Trong năm Sở đã thu âm 8 nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số gửi cho 216 xã phường tiếp phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở; Sở Thông tin và Truyền thông đã biên soạn các tờ rơi tuyên truyền bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp; các tờ rơi Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến; các tờ rơi tuyên truyền Hướng dẫn giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI; các tờ rơi tuyên truyền phòng chống lừa đảo khi tham gia mạng xã hội, mạng viễn thông....

- Kết quả triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bru chính công ích triển khai có hiệu quả; Hệ thống một cửa điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh vừa được nâng cấp, bảo đảm liên thông 3 cấp, phục vụ tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính.

2.2. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hình thành cộng đồng doanh nghiệp số trên địa bàn, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước phát triển kinh tế số

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tỉnh Hà Tĩnh, theo đó Cục Thuế tỉnh đã phối hợp các ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai ứng dụng hoá đơn điện tử. Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp về Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên chỉ đạo các nhà mạng viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) triển khai hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua Mobile Money. Đến nay, số lượng tài khoản cấp cho người dân là 145.201 trong đó phát sinh giao dịch là 53.632; số tài khoản cấp cho doanh nghiệp là 4.438 trong đó phát sinh giao dịch

là 4.108; số tài khoản cấp cho các cơ sở kinh doanh là 19.380; trong đó phát sinh giao dịch là 13.739.

2.3. Phát triển hạ tầng ICT đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu làm việc, hoạt động của Chính quyền điện tử, Chính quyền số, Đô thị thông minh và Kinh tế số

- Cơ sở hạ tầng số phục vụ cộng đồng: Đến nay, khoảng 99,5% vùng dân cư đã phủ sóng di động 4G, cáp quang đến 100% xã; còn một số vùng dân cư chất lượng Internet di động 4G kém hoặc chưa có (đây là các vùng mới xây dựng kinh tế vườn đồi, quy hoạch mới, vùng núi bị che khuất...). Tỷ lệ thuê bao di động đạt 94,43 thuê bao/100 dân; Internet băng rộng cố định (Internet cáp quang) đạt khoảng 17,5 thuê bao/100 dân. Tỷ lệ điện thoại thông minh và có thuê bao sử dụng dịch vụ Internet băng rộng di động khoảng 74 thuê bao/100 dân

- Hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị CNTT và các cơ sở dữ liệu của các ngành, địa phương được duy trì, cơ bản bảo đảm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thường xuyên.

- Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (đặt tại Văn phòng UBND tỉnh) đang được nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đang ngày càng tăng của các cơ quan nhà nước.

- 100% CBCC cấp tỉnh, cấp huyện, 95% CBCC cấp xã được trang bị máy tính. Tỷ lệ cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có hạ tầng an toàn thông tin, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin đạt 75%.

- Hệ thống mạng LAN và mạng số liệu chuyên dùng: 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã có mạng LAN, Internet cáp quang. Đang triển khai dự án thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II toàn tỉnh, kết nối đồng bộ với mạng truyền số liệu chuyên dùng quốc gia.

- Hoàn thành và đưa vào vận hành nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP). Tham mưu phương án triển khai Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh (SOC).

- Trên cơ sở Công văn số 4492/UBND-NC2 ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về việc chủ trương triển khai thử nghiệm Cổng dữ liệu dùng chung tỉnh, hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số quốc gia thuộc Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thử nghiệm xong mô hình, giải pháp Kho dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở cấp tỉnh, đang hoàn thiện báo cáo và đề xuất tỉnh cho chủ trương triển khai Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở của tỉnh trong giai đoạn 2024-2025 (đã báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2023).

2.4. Triển khai đồng bộ các giải pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho Chính quyền số, Đô thị thông minh và Kinh tế số

Cơ quan Thường trực Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh đã thực hiện các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước:

- Thực hiện cảnh báo về các lỗ hổng bảo mật, tăng cường công tác ATTT tới các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; cảnh báo tới các đơn vị tham gia Botnet.

- Rà quét và phối hợp xử lý, khắc phục lỗ hổng bảo mật cho Cổng/trang TTĐT của các đơn vị.

- Phối hợp cùng Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của Công an tỉnh có phương án cảnh báo, xử lý nhanh các trang thông tin lợi dụng để đăng tải nội dung quảng cáo, cá độ, đánh bạc trực tuyến,...

- Xây dựng kế hoạch khảo sát hiện trạng các hệ thống thông tin dự kiến cấp độ 3, triển khai thực thi xác định an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Hiện nay, đang trình bố trí kinh phí để thực hiện.

- Triển khai chương trình Đào tạo nâng cao trình độ an toàn thông tin mạng cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh, cán bộ chuyên trách CNTT cấp tỉnh. Triển khai kế hoạch Thực hiện Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm CNTT và Truyền thông (Cơ quan thường trực Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh) phối hợp với Công ty cổ phần BKAV triển khai cài đặt phần mềm phòng chống mã độc quản trị tập trung tại Trung tâm và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (thực hiện tại 1036 máy tính trạm, 05 máy chủ). Đang tham mưu triển khai rộng rãi trên toàn tỉnh.

- Tham mưu phương án triển khai Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh (SOC).

3. Mục tiêu 9.5 Đến năm 2030, đảm bảo phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đến từng địa bàn, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đảm bảo 100% hộ gia đình có khả năng tiếp cận hệ thống thông tin truyền thông.

- Đầu tư phát triển hạ tầng thông tin truyền thông đến tận vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

Mạng băng rộng di động phát triển theo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh (Quyết định số 3754/QĐ-UBND ngày 3/12/2014 của UBND tỉnh); đã có hơn 32500 trạm thu phát sóng di động 2G, 3G, 4G. Vùng phủ sóng 2G/3G; 100% xã, phường, thị trấn có điểm phục vụ bưu chính và báo Đàng đến trong ngày.

Truyền hình số vệ tinh: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh đã hợp đồng truyền dẫn kênh truyền hình của HTTV lên vệ tinh Vinasat 1, phủ sóng 100% địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về trang thiết bị, điều kiện tiếp cận hệ thống thông tin truyền thông (truyền hình số, truyền thanh cơ sở), tiếp cận và khai thác internet.

Triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất theo quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của thủ tướng chính phủ. Sở đã tham mưu Ban hành tại

Kế hoạch số 848/KH-UBND ngày 26/12/2016 về việc triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các Đài trung ương đã triển khai hạ tầng truyền dẫn, xây dựng các máy phát sóng truyền hình số mặt đất tại các khu vực: Núi Thiên Tượng - thị xã Hồng Lĩnh, Đài TTTH - thị xã Kỳ Anh và tại Đài PTTH Hà Tĩnh. Phủ sóng số hóa truyền hình mặt đất tại khoảng 85% dân cư trên địa bàn tỉnh. Người dân ở các vùng có phủ sóng truyền hình số mặt đất, tùy vào khu vực, có thể xem được nhiều kênh truyền hình miễn phí với độ nét cao.

- Hỗ trợ đào tạo người dân kỹ năng sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến.

4. Mục tiêu 12.7 Đến năm 2030, bảo đảm người dân ở mọi nơi có thông tin và nhận thức phù hợp về phát triển bền vững và cách sống hài hòa với thiên nhiên

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành gần 100 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động trên địa bàn và hệ thống thông tin cơ sở triển khai công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời, thông qua Hội nghị giao ban báo chí định kỳ và văn bản định hướng tuyên truyền hàng tháng, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân về các chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển bền vững của đất nước; phổ biến nội dung, thông tin về phát triển bền vững.

Trên cơ sở định hướng về công tác tuyên truyền, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn và hệ thống thông tin cơ sở đã bám sát các nội dung và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí và trên sóng phát thanh, truyền hình về chiến lược phát triển bền vững đến năm 2030 trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường; đặc biệt tập trung tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể:

- Báo Hà Tĩnh đã xây dựng các chuyên mục “Chính trị”, “Kinh tế”, “Xã hội”, “Văn hóa”, “Chính sách”, “Công nghiệp”, “Nông nghiệp”, “Thị trường”, đã đăng tải trên 2.500 tin, bài viết/năm; Cổng Thông tin điện tử cập nhật gần 1000 tin, bài/năm tuyên truyền về các nội dung phát triển bền vững.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xây dựng trên 2.000 tin, bài, phóng sự, chương trình, phát trên sóng phát thanh, truyền hình phản ánh khá đầy đủ các nội dung về các chính sách, giải pháp của các ngành, các cấp trong phát triển kinh tế, xã hội, môi trường thông qua các chương trình “Thời sự” phát sóng hàng ngày và các chuyên mục “Nông thôn mới”, “Tài nguyên và Môi trường”..., các chuyên đề “Dân số và Phát triển”, “Nông nghiệp nông thôn”, “Phụ nữ và Cuộc sống”...

Bên cạnh đó, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên trang

Fanpage Facebook “Báo Hà Tĩnh điện tử”, “Truyền hình Hà Tĩnh”, “Cổng thông tin Hà Tĩnh” và các mạng xã hội khác với nhiều bài viết, video được đầu tư công phu, chất lượng cao thu hút hàng vạn lượt xem, like, bình luận, chia sẻ.

Các cơ quan báo chí trung ương và các tỉnh có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tích cực tham gia trong công tác tuyên truyền với hàng trăm tin, bài phản ánh kết quả thực hiện chủ trương, chính sách về kinh tế, xã hội, môi trường trên địa bàn.

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở đã thực hiện gần 1.000 lượt tuyên truyền qua kênh truyền thông như sóng phát thanh, kênh truyền thông trên môi trường internet thông qua các nền tảng mạng xã hội. Qua đó, đã phát huy được hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP₂.

GIÁM ĐỐC

Đậu Tùng Lâm